

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~5740~~ UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2022

V/v bảo đảm an ninh, trật tự  
và trật tự, an toàn giao thông  
tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp công tác qua đó đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian đến, những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự tại Ucraina và bất ổn chính trị, xã hội do khủng hoảng kinh tế, năng lượng, lương thực, lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia sẽ tác động mạnh đến nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Trong nước, ngoài chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; theo quy luật, các hoạt động kinh tế - xã hội những tháng cuối năm sẽ sôi động, cùng với chủ trương từng bước mở cửa sau dịch Covid-19, người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta ngày càng nhiều... là yếu tố tác động, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự (ANTT), dự báo hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng; đặc biệt, vào dịp tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng cao làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Để tiếp tục bảo đảm ANTT, trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trên địa bàn tỉnh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

**1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố**

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về bảo đảm ANTT, TTATGT; phối hợp cùng với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT và

TTATGT bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023) trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép các chất ma túy, đối tượng loạn thần, “ngáo đá”, người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bị bệnh tâm thần... có nguy cơ gây án.

- Phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh, các dịp lễ Noel, tết Dương lịch 2023, tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân.

- Tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh và Công văn số 4290/UBND-NC ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo địa bàn, lĩnh vực được giao. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; không can thiệp vào việc xử lý vi phạm về TTATGT của lực lượng chức năng.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu tình hình ANTT và TTATGT diễn biến phức tạp trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách và cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị của mình vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của pháp luật về TTATGT.

## 2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo thành lập các Tổ công tác đặc biệt (cấp tỉnh, cấp huyện) phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, TTATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát 24/24, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên tại địa bàn.

- Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để trở thành “điểm nóng” về ANTT; phối hợp phát hiện xử lý nghiêm tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn tỉnh, các dịp lễ Noel, tết Dương lịch 2023, tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân.

- Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo các chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, hệ loại đối tượng, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội. Tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, nhất là các đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn hoặc sử dụng vũ khí “nóng” để gây án; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân. Đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và Đề án số 06 của Chính phủ để phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ tại các địa bàn, khu dân cư, cơ quan, cơ sở kinh doanh karaoke, nhà ở kết hợp kinh doanh, siêu thị, chợ, nhà cao tầng có nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Huy động lực lượng, phương tiện, phát huy tối đa hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT. Kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý coi nới thành thùng xe, cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ ... và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT đường sắt, đường thủy nội địa. Kịp thời điều tra, khởi tố các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc đợt cao điểm.

### **3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh**

Duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh và các khu vực, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý; tăng cường bảo vệ chủ quyền vùng biển và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất (nếu có).

### **4. Cục Quản lý thị trường tỉnh**

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... cuối năm 2022 và dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

### **5. Sở Giao thông vận tải**

Phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các vi phạm về quá tải trọng, quá khổ giới hạn, coi nới thành thùng xe... trên các tuyến giao thông thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với việc kiểm soát phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật. Tập trung bảo đảm an toàn giao thông tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn; hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa tại các bến xe, nhà ga, bến tàu nhằm đảm bảo cho Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán.

### **6. Sở Tài chính**

Tham mưu UBND tỉnh duyệt bố trí kinh phí cho Công an tỉnh tổ chức hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, TTATGT bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

### **7. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)**

Phối hợp với Công an tỉnh kịp thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc đợt cao điểm.

### **8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi; Báo Quảng Ngãi**

- Thực hiện có hiệu quả các hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên... ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biển đảo. Phối hợp với lực lượng Công an tiến hành đấu tranh phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông

tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT, nhất là trên không gian mạng.

- Chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư... để phối hợp tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng và đặc điểm của từng địa phương, từng lĩnh vực, góp phần bảo đảm ANTT, TTATGT dịp tết Nguyên đán.

### **9. Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ngãi**

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các loại hàng hóa nhập lậu, trốn thuế, các hành vi vận chuyển, mua bán các loại pháo nổ, pháo hoa trái phép; các đối tượng lợi dụng việc xuất, nhập khẩu hàng hóa để tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy...

### **10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh**

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời và nghiêm minh.

### **11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên**

Vận động, tuyên truyền Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm TTATGT; kịp thời lên án, tố giác các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp hành động đã ký kết trong công tác bảo đảm ANTT. Lồng ghép các hoạt động phòng, chống tội phạm với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ trì, thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh".

### **12. UBND các huyện, thị xã, thành phố**

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo đảm ANTT, TTATGT tại địa phương; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; rà soát, xử lý kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các vụ việc phức tạp về môi trường, đất đai... không để hình thành "điểm nóng" phức tạp về ANTT.

- Chỉ đạo củng cố, phát huy hiệu quả các tổ chức, mô hình quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; nâng cao chất

lượng hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT, TTATGT tại địa phương.

- Rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông và bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn quản lý, kịp thời chỉ đạo khắc phục hoặc tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh để chỉ đạo, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ban ngành, hội, đoàn thể tham gia phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, TTATGT tại địa bàn cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh tội phạm.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, góp phần bảo đảm tình hình ANTT, TTATGT trên địa bàn quản lý. Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Công an thực hiện đợt cao điểm tại địa phương; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT và TTATGT trong đợt cao điểm.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Bộ Công an;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Trang Thông tin BCĐ 138 tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP, HCQT, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv949.



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**